



คมนาคมพร้อม 100% สงกรานต์ ปลอดภัยไร้หลุมบ่อ

ทุกเส้นทาง ส่งกลับบ้าน

อัญเชิญพระพุทธ
กำเนิดกาสาวพัตรกลับ
ประดิษฐาน ณ พระ
ที่นั่ง **♦ อ่านต่อหน้า 9**

สงกรานต์ □ ต่อจากหน้า 1

อัมพรสถาน หลังปิดงาน “เกลิงศกสูขสันต์มหาสงกรานต์ ล้านนาไทย” ด้วยความประทับใจ ขณะที่นายกฯ กวกรियाพร้อมผู้บัญชาการ 4 เหล่าทัพสวมชุดใหม่ไทยเที่ยววันสุดท้าย ได้ที่เล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนสุดชื่นมื่น และชุ่มฉ่ำ กระทรวงคมนาคมสร้างความมั่นใจ โค้งสุดท้ายส่งคนเดินทางกลับบ้าน-ท้องเที่ยวสงกรานต์ทุกเส้นทางพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ปลอดภัยไร้หลุมบ่อ ยันทุกโหนดขนส่งสาธารณะ มีบริการเพียงพอ ปก.ห่วงพื้นที่สีแดง 109 อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 เม.ย. ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนแต่งกายชุดไทยลวดลายดอกไม้สีสดใสเข้าร่วมงาน “เกลิงศกสูขสันต์มหาสงกรานต์ ล้านนาไทย” ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้าย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานตามแบบประเพณีไทยมีประชาชนจิตอาสาถือขันน้ำลอยดอกมะลิและกลีบดอกกุหลาบเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนทั่วไปอย่างสุภาพ ขณะที่บางส่วนต่อแถวร่วมสร้างน้ำพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตรและนำดอกไม้รูปเทียนถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

บางส่วนถ่ายภาพกับขันน้ำสงกรานต์เรือสุพรรณหงษ์ ภาพกำแพงเมืองสามมิตีพร้อมจับจ่ายซื้อสินค้าจากร้านจิตอาสา 904 वेशิมอาหารไทย อาทิ ข้าวแช่ ขนมจีนซาวน้ำ ชมเครื่องหอมแบบไทย งานดอกไม้สด งานพับดอกไม้แบบต่าง ๆ และงานตัดกระดาษที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ก่อนพากันเดินเข้าสู่สนามเสือป่าซึ่งวันนี้มีไฮไลต์อยู่ที่กิจกรรมการตัดสินการประกวดกระทงพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งคณะกรรมการมีเกณฑ์ตัดสินโดย



▲ สงกรานต์...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยาเยี่ยมชมงาน “เกลิงศกสูขสันต์ มหาสงกรานต์ ล้านนาไทย” ณ พระลานพระราชวังดุสิต

พิจารณาจากความประณีตสวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติหรือวัสดุย่อยสลายง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พระเจดีย์ทรายต้องมีขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกวดกระทงพระเจดีย์ทรายครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมประกวด 44 ทีม เริ่มเข้าประกวดพระเจดีย์ทรายตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 7 เม.ย. และสิ้นสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 เม.ย. จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนน กระทั่งเวลา 18.10 น. ได้ประกาศผลการตัดสินท่ามกลางเสียงลุ้นจากกองเชียร์สุดคึกคัก สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) กับผลงานชื่อ “วาลิกา” พระเจดีย์ทรายทรงลังกาสันยอชยุธา ทีมกลุ่มอนุรักษ์เจดีย์ทรายล้านนาไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ทั้งนี้เวลา 15.59 น. พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา สามชุดผ้าไหมไทยสีเหลืองทองพร้อมด้วยผู้บัญชาการทั้ง 4 เหล่าทัพเดินทางมาเยี่ยมชมงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพวงมาลัย สร้างน้ำพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร ณ นุชบก บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต โดยมี พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาฯ ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคุณจันทน์ ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขาฯ ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอต้อนรับ และทันทีที่คณะนายกฯ เข้าสู่สนามเสือป่า นักดนตรีได้ตีกลองยาว โห่ร้อง และฟ้อนต้อนรับอย่างครื้นเครง นายกฯ พร้อมคณะถ่ายภาพร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายของรัฐบาลบริเวณด้านหน้าสนามน้ำป้ายชื่องาน “เกลิงศกสูขสันต์ มหาสงกรานต์ล้านนาไทย” รวมทั้งเยี่ยมชมพระเจดีย์ทราย พร้อมกล่าวชมผลงานของผู้เข้าประกวดทีมต่าง ๆ ว่ามีความสวยงามดีถ้าตกแต่งให้มีสีสันกว่านี้ก็จะสวยงามยิ่งขึ้น

ภายหลังเยี่ยมชมงานแล้วเสร็จ พล.อ.ท.

ภักดี และคุณจันทน์ ได้นำพวงมาลัยดอกมะลิ มอบแก่ภรรยา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และร่วมกันสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม ด้วยการประพรมน้ำแก่กันซึ่งระหว่างเดินทางกลับ ภายหลัง ได้เล่นน้ำสงกรานต์กับพี่น้องประชาชน ที่มาเที่ยวงานอย่างเป็นทางการกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นและชุ่มฉ่ำ

ขณะเดียวกันประชาชนยังได้มาจับจองพื้นที่เพื่อชมการแสดงดนตรีไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต การแสดงดนตรีวงดุริยางค์ตำรวจและวงดุริยางค์ทหารบก การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงชุด “หनुมาน ชาตูกาแหง” ณ เวทีสนามเสือป่า กระทั่งภายหลังปิดการเข้าชมงาน” เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ดำเนินไทย” ด้วยความประทับใจ จากนั้นเวลา 21.00 น. พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการใน พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้อัญเชิญ พระพุทธรักษาเมตตาสาธุกรรมกลับไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ด้านมาตรการและการรณรงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อหยุดยั้งป้องกันให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนั้น นายสรวิศ ทรงศิริโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ประชาชนจะเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในบริการขนส่งสาธารณะซึ่งได้กำชับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่าในการตรวจสอบรถที่จะวิ่งให้บริการในช่วงสงกรานต์นั้นหากพบว่ารถไม่มีความพร้อมทั้งสภาพตัวถัง ไม่ต่อทะเบียนตามกำหนดหรือไม่ติดตั้งจีพีเอสก็จะถูกพ่นสีห้ามนำมาให้บริการทันที ที่สำคัญยังให้เข้มงวดเรื่องคนขับรถด้วย โดยต้องมีชั่วโมงการทำงานที่ถูกต้อง พักผ่อนเพียงพอ สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์เท่านั้น หากพบว่าคนขับไม่พร้อมจะถูกสั่งเปลี่ยนทันทีเช่นกัน

นายสรวิศ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยังได้เตรียมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเรื่องถนนในทุกเส้นทาง 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วทั้งสภาพเส้น

ทางที่ไร้หลุมบ่อ และเส้นทางใดที่มีการก่อสร้างก็จะต้องปิดป้ายบอกและเตือนให้ผู้สัญจรเห็นชัดเจน รวมทั้งการจัดไฟส่องสว่างในทุกเส้นทาง อีกทั้งยังปิดจุดกลับรถที่อันตรายชั่วคราว ตลอดจนการให้บริการแนะนำเส้นทางเลือกด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ทุกโหมดเดินทางทั้งทางบก เรือ รถไฟและเครื่องบิน พร้อมทั้งจะส่งคนเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวแล้ว หากไม่เพียงพอจะเสริมเที่ยววิ่งเพิ่มทันทีไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้โดยสารตกค้าง

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า พื้นที่สีแดง 109 อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเทศกาล 3 ปีที่ผ่านมาเน้นย้ำในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย กำลั้งพลทั้งทหาร ตำรวจเพื่อช่วยให้แต่ละอำเภอสามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ การดื่มเคืองและหยุดรถที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทันที อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่เป็นจุดใหญ่ ๆ ในการเล่นน้ำสงกรานต์ก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นด้วย

ส่วนการเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ท.ท.กล่าวว่า บข.ท.ได้ออกมาตรการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เป็นที่เรียบร้อย โดยคาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 9 แสนคน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวจีนและอินเดีย ซึ่งทาง บข.ท. จะเน้นเรื่องการบริการเป็นหลัก โดยจัดส่งกำลังเข้าประจำจุดร่วมกับหน่วยงานอื่นครอบคลุมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความอบอุ่นใจรวมทั้งป้องปรามเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น

วันเดียวกัน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผ.ต.ร.พร้อมด้วย พล.ต.ต.กาญจน์ หลักบุญ รองผ.ช.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยม สน.คันนายาว เพื่อตรวจมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และตามโครงการ “ประชารัฐ ร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561” โดยเลือกบ้านของนายป๋วย ฝ้าย เบญจมาลัยพร หรือ “ป๋วยฝ้าย มาลัยพร” ศิลปินนักร้องตลกชื่อดัง ที่บ้านเลขที่ 422/43 หมู่บ้านสาบิเทีย โมทิพ ถนนปทุมธานีรามอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

ซึ่งมีการติดตั้งผู้ดูแลแบบคิวอาร์โค้ดและเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

นายป๋วยฝ้าย กล่าวว่า เป็นปีแรกที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจซึ่งรู้สึกภูมิใจและวางใจ เนื่องจากตนเองต้องเดินทางในช่วงเทศกาลเป็นประจำพร้อมฝากถึงประชาชนให้เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวได้สบายใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายป๋วยฝ้ายได้แสดงบทเพลงทำนองหมอลำซึ่งที่แต่งขึ้นให้กับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจและมีการรณรงค์ให้หัวขอพรจาก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติและ พล.ต.ต.กาญจน์เพื่อความสันติสุขอีกด้วย

ทางด้านนิค้ำไพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แต่งชุดไทยผ้าไทย เล่นน้ำในวันสงกรานต์” จากประชาชนทั่วประเทศทุกระดับการศึกษาและอาชีพ 1,250 ตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 84.96 ระบุว่าเห็นด้วย เพราะเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย แสดงถึงความเป็นไทยและอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง เป็นประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ และดูเรียบร้อยสวยงาม รองลงมาร้อยละ 14.00 ระบุว่าไม่เห็นด้วย เพราะชุดไทยเป็นชุดที่มีเกียรติจะใส่เล่นน้ำดูไม่เหมาะสม เคลื่อนไหวลำบาก ไม่สะดวก ราคาค่อนข้างแพงดูสิ้นเปลืองและกลัวชุดพังเพราะโดนน้ำ รวมทั้งการเล่นน้ำของเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเหมาะกับชุดไทยผ้าไทยเท่าไรนัก.